



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม กล่าวว่า รมว.สธ. มีความห่วงใยผู้ประสบภัย ได้กำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นกัน โดยที่ประชุมมีข้อสั่งการ ดังนี้ 1.ให้รพ.ในพื้นที่ลำน้ำชีและมูลไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขงเฝ้าระวังสถานการณ์ในระยะ 7 วันนับต่อเนื่อง และเตรียมแผนรับมือป้องกันความเสียหายสถานบริการ อุปกรณ์การแพทย์ และแผนการจัดบริการหากเกิดน้ำท่วมรพ. ไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย 2.ให้ช่วยเหลือรพ.ที่ได้รับความเสียหายตามข้อสั่งการของรมว.สธ. โดยเร่งของบสนับสนุนในการซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เสียหาย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามปกติ 3.การเตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงสิ้นปี โดยประสานอก.ผลิตยาชุดน้ำท่วมเพิ่มอีกเกือบ 150,000 ชุด รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอีกประมาณ 2 ล้านบาท และ 4.ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคที่พบบ่อยในพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่น้ำลด</p> <p>ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขัง 10 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 21 แห่ง เปิดให้บริการปกติ 19 แห่ง รพ.สต. 2 แห่งย้ายจุดบริการเพื่อให้ประชาชนรับบริการได้สะดวก ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 28 รายใน 8 จังหวัด ได้จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ทั้ง MERT และ miniMERT ให้บริการตรวจรักษา ให้สุขศึกษา และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การดูแลรักษาผู้ประสบภัยต่อเนื่อง มีผู้รับบริการ 4,622 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ไข้ ไข้หวัด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไม่มีรายงานการระบาดของโรคติดต่อ สำหรับการประเมินภาวะสุขภาพจิต จำนวน 575 คน พบว่า ร้อยละ 74 อยู่ในภาวะปกติ มีเพียง 4 คนที่เสี่ยงภาวะซึมเศร้า ได้ส่งทีมจิตแพทย์จากรพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตในพื้นที่ให้การดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งค้นหาติดตามผู้ป่วยจิตเวชเดิมไม่ให้มีปัญหายาตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ว่า ได้ส่งทีม MCATT เร่งฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2560 ในพื้นที่ 10 ตำบล ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุด หลังน้ำท่วมกว่า 1 สัปดาห์ พบส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับเล็กน้อย ซึ่งจัดอยู่ในภาวะปกติ มีภาวะเครียดและวิตกกังวลในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง 36 คน ในจำนวนนี้เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้า 23 คน และมีผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า มีผู้เสียชีวิต 28 ราย การเจ็บป่วย พบเป็นโรคไข้หวัด ไข้ บาดแผลภายนอก และน้ำกัดเท้า ส่วนความเสียหายของ รพ.ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการประเมิน มีเพียงรพ.สต. 2 แห่ง ที่น้ำท่วมสูงรอบนอก แต่ไม่กระทบอาคารและการให้บริการ อย่างไรก็ตาม น้ำจากแม่น้ำชี น้ำมูล กำลังจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงผ่าน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อาจกระทบรพ.ในพื้นที่ จึงได้แจ้งเตือน ประชาชนและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>สิทธิการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสดง. ขอให้บอร์ดสปสช.ทบทวนสิทธิการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบบัตรทอง เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงสร้างภาระให้กับงบประมาณ ส่งผลให้ผู้ป่วยหวั่นว่าจะมีการร่วมจ่าย</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ในการลดงบประมาณดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยจะประสานให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทบทวนวิธีการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ว่าการล้างไตทางช่องท้องหรือการฟอกเลือดเหมาะสมกับผู้ป่วยที่สุด ส่วนการบริหารจัดการคลังและการจัดส่งน้ำยาล้างไต จะขอความร่วมมือ อก.ในควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาตรฐานและต่อรองราคา</p> <p>รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตฯ กล่าวว่า การลดงบประมาณลงได้หากมีการควบคุมมาตรฐาน ทั้งเรื่อง การขนส่ง การเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมตามการวินิจฉัยของแพทย์ ทั้งนี้ การให้ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกของการล้างไต จะช่วยให้ได้ข้อมูลทางวิชาการมาช่วยตัดสินใจมากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า อยากให้ สปสช.สนับสนุนเรื่องการเปิดคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยมีการศึกษาพบว่าช่วยยืดไตเสื่อมได้ถึง 7 ปี และสามารถลดงบประมาณล้างไตได้ประมาณปีละหมื่นล้านบาท</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับในอีก 60 วัน หรือตั้งแต่ 7 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มีอายุ 0-3 ปี ไม่สามารถสื่อสารทางการตลาดได้ทุกช่องทาง ดังนั้น ก่อนที่พ.ร.บ.นี้จะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการนมผงหลายรายจึงเร่งทำกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ทำการตลาด</p> <p>นายไตรลุนน์ นวะมะรัตน์ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารสำหรับเด็ก และอัย. ก็ยังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะสามารถสื่อสารทางการตลาดรูปแบบใดได้บ้าง แต่เบื้องต้นที่ พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ คงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อน ซึ่งมีมีเดียเอเยนซีอาจได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ใช้ขโมยโฆษณาผ่านสื่อไม่ถึง 2% ของงบประมาณรวม แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ให้เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนด</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>สารเคมีเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว นายปราโมทย์ ติรไพรวงศ์ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เปิดเผยว่า จากที่สธ.มีความเห็นให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ตัว ได้แก่ สารเคมีกำจัดวัชพืช "พาราควอตไดคลอไรด์" สารเคมีกำจัดแมลง "คลอร์ไพริฟอส" และไกลโฟเสต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ยาม่าหญ้า เนื่องจากเกรงการตกค้างและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และกรมวิชาการเกษตรได้จัดเวที 4 ภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 ที่ จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 2 จะจัดวันที่ 11 ส.ค. 2560 ที่สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ส.ค. 2560 ที่ขอนแก่น และครั้งที่ 4 วันที่ 25 ส.ค. 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยระหว่างการรับฟังความคิดเห็น กรมวิชาการเกษตรได้ส่งหนังสือถึงร้านค้าเคมีเกษตรกว่า 3 หมื่นรายทั่วประเทศ ให้รอฟังผลและผลสรุปจากการประชุม ทำให้ร้านค้าไม่กล้าสั่งของ ซึ่งสมาคมฯ จะเร่งทำหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร ต่อไป ขณะที่ นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายไทยแพน สนับสนุนข้อเสนอของสธ. ให้เพิกถอนทะเบียนพาราควอตฯ และคลอร์ไพริฟอส ส่วนสารไกลโฟเสต ให้จำกัดพื้นที่และควบคุมการใช้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า อ.หัวหิน</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ออกติดตามตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จึงประกาศเตือนประชาชน โดยส่วนใหญ่ที่โดนสุนัขกัดได้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว</p> <p>นสพ.สาโรจน์ จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า 2 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบสุนัขจรจัดติดเชื้อที่ ต.หนองแก และล่าสุดพบซ้ำที่ในพื้นที่ใจกลางเมือง จึงเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดลงนามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเวลา 30 วัน ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตชุมชนเมืองชั้นในของเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงบางส่วนแล้ว โดยแจ้งให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันได้ที่ศูนย์รักษาสุนัขฟรี</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ สวท.</p>	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม โดยปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 996 คน ดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 เขต คือ จอมทอง ลาดพร้าว บางกอกน้อย และดอนเมือง รวมทั้งจะจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง บูรณาการการทำงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board) และรพ.สต.ติดตาม โดยผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์ เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายงานข่าว สามารถลดการใช้บริการในรพ.โดยไม่จำเป็น 26,684 ล้านบาท ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 66,009 ล้านบาท การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีขึ้น 54,817 ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องมีการวิจัยจากการดำเนินการจริงในพื้นที่ต่อไป</p> <p>ส่วน รพ.สวรรค์ประชารักษ์วางแผนตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองให้ครบ 8 แห่ง ภายในปี 2569 โดยปีนี้เริ่มแห่งแรกที่คลินิกหมอครอบครัว ต.วัดไทรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดูแลประชากร 28,144 คน</p>
โพสท์ทูเดย์	<p>เปิดอาคาร รพ.เกาะสมุย</p> <p>-เสนอข่าว เขียวร่วมงานเปิดอาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค.นี้ เริ่มเวลา 08.00 น. ณ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเพศหญิง 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งระยะเริ่มแรกมีการตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสหายขาดมากกว่าระยะลุกลาม ดังนั้น การตรวจคัดหามะเร็งระยะเริ่มแรกจึงมีความสำคัญมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นเนื่องจาก “รู้เร็ว รักษาหายได้”</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สัญญาณอันตราย 7 ประการที่พึงระวังว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้ โดยเฉพาะมีอาการนานกว่า 2 สัปดาห์ ได้แก่ 1.มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 2. กลืนอาหารลำบาก แน่นท้องเป็นเวลานาน 3.มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง 4.มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ 5. เป็นแผลรักษาแล้วไม่ยอมหาย 6.มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย และ 7. มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาเสื่อม มองเห็นไม่ชัด เจน หรืออาจตาบอดถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก กว่า 90% ของโรคทางตา เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ หากได้รับการตรวจแต่เนิ่นๆ ดังนั้น ผู้ที่อยู่วัย 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ทุก 2 ปี และผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตาปีละ 1 ครั้ง รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องรักษาควบคู่กับการตรวจตาตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>ภาษีบาป</p> <p>-กล่าวว่า พูดถึงภาษีบาป ต้องขึ้นชม สธ. สสส. มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายธรรมาภิบาลเรื่องบุหรี่ต่างๆ ที่ทำงานอย่างเข้มข้น ล่าสุด สสส.ประกาศเตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 15 ปี ไขว้ความสำเร็จในการเสริมสุขภาพคนไทยจากการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และการลดการสูบบุหรี่ รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตใหม่ วันที่ 16 ก.ย.นี้ น่าจะเป็นเรื่องดีที่ สธ. สสส. และเครือข่ายฯ จะได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานไทยจากภัยของบุหรี่อีกครั้ง เพราะการทำให้บุหรี่ระดับล่างมีราคาสูงขึ้นจะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการปราบมิให้บุหรี่นอกราคาถูกเข้ามาตีในตลาดเมืองไทย และสุดท้ายรัฐบาลยังได้เงินภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย</p>
ไทยรัฐ	<p>แนะนำนักเรียนกินไข่ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชุกุล ประธานคณะกรรมการบริโภคไข่ไก่ เปิดเผยว่าคณะทำงานฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินการไข่โรงเรียนให้ สธ. พิจารณา คาดว่า สธ. จะให้กรม. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อบังคับใช้ในเทอมที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวัน 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน และบรรลุเป้าหมายให้คนไทยสูงขึ้น โดยผู้ชายสูง 180 ซม. และผู้หญิง 170 ซม. ในระยะเวลา 20 ปี</p>
เดลินิวส์	<p>ผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน กทม. ปี 2560 มีผู้ติดเชื้อ 77,970 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 รายต่อปี เฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 6 ราย โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 14-24 ปี มากที่สุด และเป็นกลุ่มชายรักชายมากถึง 68% กทม. จึงเร่งการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และส่งเสริมผู้ติดเชื้อรายเก่าให้เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว โดยการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีบริการยาต้านไวรัส หากเป็นประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีได้ที่ศูนย์สาธารณสุข กทม. 68 แห่ง และรพ.สังกัด กทม. หรือรพ.รัฐอื่น ๆ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไอทีเพื่อแพทย์ทั่วโลก</p> <p>- กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง โดยร่วมกับ ม.นเรศวร พัฒนาโครงการต้นแบบต่อยอดระบบแพทย์ทางไกลจากเดิมให้เชื่อมโยงบนสมาร์ตโฟน สู่ระบบโมบาย แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ในไทย ลดการกระจุกตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ และที่สำคัญคือลดปัญหาด้านผู้ป่วย</p> <p>ปัจจุบันได้ทำการทดลองวางระบบ เชื่อมต่อการทำงานกับรพ.ของม.นเรศวร รพ.ในจังหวัดพิษณุโลก 9 แห่ง รพศ.อีก 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งระบบแพทย์ทางไกลสามารถช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่</p> <p>- เสนอสุภัป ภย.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงสรรพคุณสมุนไพรดอกขาว ว่า ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ผลดี แต่เนื่องจากบางกรณีผู้ป่วยไม่สะดวกในการชง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้พัฒนาสูตรตำรับใหม่ในรูปแบบสเปรย์ ฉีดพ่นปากตรงบริเวณลิ้น เมื่อทดลองใช้กับผู้ป่วยติดบุหรี่ พบว่า ใน 2 สัปดาห์แรก ผู้ป่วยที่ใช้สเปรย์หย้าดอกขาว ลดอาการอยากบุหรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ</p>
<p>เพจ Drama-addict</p>	<p>เตือนเอาน้ำกรอกปากคนกรน</p> <p>- โพสต์เตือนกรณีมีการเผยแพร่คลิปที่มีการเอาน้ำกรอกปากเพื่อนขณะนอนกรนอยู่ ระบุว่าเป็นการกระทำที่อันตรายทำให้สำลักน้ำ เชื้อโรคต่างๆ อาจเข้าปอดทำให้ปอดติดเชื้อได้ ถ้าเป็นคนที่ม่โรคเรื้อรัง โรคประจำตัว หรือสุขภาพไม่ดี อาจถึงขั้นเสียชีวิต</p>
<p>เพจ Drema-addict</p>	<p>ปลาตุกฟูปลอม</p> <p>- แชรซ์ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์รูปปลาตุกฟูพร้อมข้อความว่า ซื้อปลาตุกฟูที่ตลาดนัดย่าน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อนำมากินรู้สึกว่เนื้อปลาไม่ย่อย ตรวจสอบดูพบว่าเหมือนสำลีและกระดาษทิชชู ได้ลองนำมาแช่น้ำทั้งคืน พบว่ายังเหนียวเป็นก้อน ฉีกไม่ขาด จึงสงสัยว่าจะเป็นปลาตุกฟูปลอม</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขฮ่องกง ตอบโต้กรณีมีข่าวผู้เสียชีวิตด้วยโรคซาร์ 324 ราย ในเดือน พ.ค.-ส.ค. ว่า เป็นรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่สูงขึ้น ไม่ใช่โรคซาร์ส</p>
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>ไขไก่ปนเปื้อน</p> <p>- เสนอข่าว อังกฤษและฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ไขไก่ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอาจจะถูกนำเข้าในประเทศไทยแล้ว ขณะที่เนเธอร์แลนด์อาจจะต้องฆ่าไก่หลายล้านตัว จากกรณีไขไก่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงกำลังกระจายไปทั่วยุโรป ด้านสำนักงานมาตรฐานด้านอาหารของอังกฤษ กล่าวว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน แต่ยืนยันว่า จำนวนไขไก่ที่ต้องสงสัยมีน้อยมากและความเสี่ยงต่ำมากเช่นกัน รายงานข่าวระบุว่า เชื่อว่าสารพิษดังกล่าวบริษัทชิกเฟรนด์ของเนเธอร์แลนด์เป็นผู้จัดส่งให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ต่างๆ เพื่อรักษาโรค ซึ่งเป็นปรสิตในไก่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch